

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓๘
วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๖ ด้วย รัฐสภาต่อจากการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดหลักการไว้ในร่างรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิจะต้องถูกจำกัด สิทธิบางประการ ส่วนหลักการเกี่ยวกับการได้สิทธิผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งให้นำไปกำหนดในกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

๒. กำหนดหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยยังคงเป็นไปตามที่เคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเพิ่มกรณีเคยต้อง คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายว่ากระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม อย่างร้ายแรงนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มมาตรการให้ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจดังกล่าว ในการนี้ ควรต้องมีการตรวจสอบฐานความผิดและกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อไม่ให้มีผลย้อนหลังด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้รอการพิจารณาในประเด็นนี้ไว้ก่อน

๔. ในเรื่องอายุของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ที่ประชุมเห็นว่าที่ผ่านมามีรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ กำหนดให้อายุสภาผู้แทนราษฎรเริ่มนับตั้งแต่วัน เลือกตั้ง แต่ในข้อเท็จจริงคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิด ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หากจะมีการพิจารณาเสียใหม่ว่าควรให้อายุของสภาผู้แทนราษฎรเริ่มนับตั้งแต ่วันที่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก รวมถึงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเหมาะสม กับข้อเท็จจริงหรือไม่ ในชั้นนี้ที่ประชุมเห็นควรให้รอการพิจารณาประเด็นนี้ไว้ก่อน

๕. กำหนดหลักการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีนับแต่วันที่ลาออก

๖. กำหนดหลักการให้รัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติบางประการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดต้องพ้น จากตำแหน่งทันที แต่เมื่อในภายหลังกลับมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ให้สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมได้ สำหรับรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนั้นจะกลับมา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยนั้นอีกไม่ได้ และหากเป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจาก ตำแหน่ง เนื่องจากประพฤติฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้ว อาจห้ามกลับมาดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองตลอดชีวิต

๗. กำหนดหลักการในตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อสิ้นสุดอายุของสภาผู้แทนราษฎร โดยให้กำหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรด้วย

๘. กำหนดหลักการให้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ โดยการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

๙. กำหนดหลักการสำหรับกรณีที่มีเหตุใดๆ อันส่งผลให้ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดได้ในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นใหม่ หรือดำเนินการประการอื่นเพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในกรณีเช่นนี้ให้เปิดเผยผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ได้ต่อเมื่อได้มีการลงคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

๑๐. กำหนดหลักการสำหรับกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งได้ในวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาและคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ ในกรณีเช่นนี้ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วและมีให้น่าระยะเวลาที่กำหนดให้การเลือกตั้งทั่วไปที่ต้องกระทำในวันเดียวกันมาใช้บังคับ

๑๑. กำหนดหลักการสำหรับการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยให้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดที่มีได้มีสมาชิกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์

วิทยาการเชี่ยวชาญ

ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

เลขานุการกรรมการ คนที่สอง

ผู้ตรวจทาน